

คนขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยมีเฮ! ก.ค.ศ.เห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

● นำเสนอเมื่อ 5 ก.ค. 2559

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำบัญชีครูผู้ช่วยไปขึ้นบัญชีของ กศจ. โดยสรุป ว่า

**ที่ประชุมได้เห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ
นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.
: โดยให้ กศจ. กำหนดเองได้ตามความเหมาะสม**

โดยสืบเนื่องจากการที่
ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นั้น แต่ที่ผ่านมาพบปัญหา เช่น กศจ.
บางแห่งมีผู้ยื่นความประสงค์มาขึ้นบัญชีของ กศจ.เพียงคนเดียว
หรือในจังหวัดนั้นมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เหลืออยู่เพียงบัญชีเดียว
หากจะดำเนินการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีของ กศจ. โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัยและสัมภาษณ์
อาจทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณและเป็นการเพิ่มภาระงานให้ กศจ.

นอกจากนี้ จากการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ใน 4 ภูมิภาค ได้มีข้อเสนอให้ กศจ.
เป็นผู้กำหนดวิธีการประเมินเพื่อจัดเรียงลำดับที่เอง
โดยไม่ต้องยึดว่าต้องสอบเฉพาะขอเขียนแบบปรนัยและการสัมภาษณ์เท่านั้น หรือ
กศจ.ใดที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันเหลืออยู่เพียงบัญชีเดียว ให้ กศจ.นั้น นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันมาประกาศเป็นบัญชีของ
กศจ.ได้เลย โดยไม่ต้องประเมินเพื่อจัดเรียงลำดับที่ใหม่

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ ว3/2559 ดังกล่าว **โดยให้
ยกเลิกการกำหนดวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัยและการสอบสัมภาษณ์ (ตามขอ 2 ค. และขอ 4-8)
มาเป็น ให้ดำเนินการประเมินตามวิธีการที่ กศจ.กำหนดได้ตามความเหมาะสม** โดยคำนึงถึงความโปร่งใส
เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ อายุการขึ้นบัญชีให้ใช้อายุบัญชีเท่าเดิม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559](#)